

ที่ ทส 1200/1457



องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

11 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Botanic Festival 2014

เรียน **อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน

ด้วย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการจัดการสวนพฤกษศาสตร์สากล ให้เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้ และองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เผยแพร่และปลูกจิตสำนึกแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพืช เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป

ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะได้จัดให้มีงาน Botanic Festival 2014 “คุยไม้ไอ้ฮวด พฤษภรณ์ พรรษา” ขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านพืชแก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น องค์การฯ จึงใคร่ขอเชิญท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Botanic Festival 2014 “คุยไม้ไอ้ฮวด พฤษภรณ์ พรรษา”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา องค์การฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน ด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุญาณี เวสสบุตร)

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

โทร. 0-5384-1010, 0-5384-1234

โทรสาร 0-5329-9754





## เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2014 “คุยไม้ไอ้อวด พฤษภรณ์ พรรษา”

ดร.สุญาณี เวสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดงาน Botanic Festival 2014 ขึ้นในแนว “คุยไม้ ไอ้อวด พฤษภรณ์ พรรษา” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรีหลังเวลา 16.00 น.

ท่ามกลางบรรยากาศที่ห่อล้อมไปด้วยขุนเขา ม่านหมอกและดอกไม้บานาชนิด และพบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ทั้งด้านวิชาการและบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้จัดให้มีการ คุย ไม้ ไอ้อวด เกี่ยวกับกล้วยไม้ จิง-ข่า กระบองเพชร และพืชหายากของเมืองไทยในหลากหลายแง่มุม ชมความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ พบกับกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พืชจากเขาดินปูนหลากหลายชนิดซึ่งปัจจุบันหาได้ยาก โดยมีวิทยากรรับเชิญที่จะมาร่วมในการ คุย ไม้ ไอ้อวด จากหลายวงการตั้งแต่นักวิชาการ ผู้นิยมไม้ดอก-ไม้ประดับ ไปจนถึงศิลปิน-คารา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดเมนูอาหารและเครื่องดื่มประเภท Cocktail ที่ปรุงจากพืชวงศ์ จิง-ข่า การสาธิตเมนูอาหารพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากพืชโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม การนำกล้วยไม้จิวออกจากขวด การทำโปสการ์ดจากพรรณไม้ ชมความสามารถของเยาวชนไทยในการแข่งขัน พฤษภาวาทิ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจำหน่ายพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเพลินใจไปกับดนตรีในสวนรวมทั้งกิจกรรมภาคบันเทิงบนเวทีต่างๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 0-5384-1234 และ [www.qsbg.org](http://www.qsbg.org)